

KẾ HOẠCH

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THPTK, CLP) năm 2020 của tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch THPTK, CLP năm 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác THPTK, CLP trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục; thực hiện đồng bộ các giải pháp THPTK, CLP góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh; nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở; ngăn chặn và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí các nguồn lực do đơn vị quản lý và sử dụng.

2. Yêu cầu

a. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chính sách, văn bản của Trung ương, UBND tỉnh về công tác THPTK, CLP.

b. THPTK, CLP phải gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý, công tác cụ thể của các đơn vị trực thuộc Sở. Đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu phải được thực hiện đồng bộ toàn diện, gắn kết giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các đơn vị trực thuộc.

c. THPTK, CLP phải gắn với các hoạt động phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

d. THPTK, CLP phải thực sự là nhiệm vụ thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc Sở với sự tham gia của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và mang lại hiệu quả. Cụ thể hóa hệ thống định mức chi tiêu và trang bị tài sản tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, xây dựng các biện pháp THPTK, CLP trong tất cả các lĩnh vực của từng đơn vị.

II. NỘI DUNG

1. Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước

a. Trong năm 2020, thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoản - ngân sách nhà nước; đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm hiệu quả và theo đúng dự toán được Hội đồng nhân dân thông qua, trong đó chú trọng các nội dung sau:

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện thoại, điện, nước, văn phòng phẩm;

- Phân đầu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Sử dụng hiệu quả kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo. Đầu tư ngân sách nhà nước cho các cơ sở giáo dục công lập cần có trọng điểm, tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập và tiếp tục kiên cố hoá trường học, xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với các cơ sở giáo dục ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng núi, biên giới. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển trường chất lượng cao ở tất cả các cấp học. Triển khai có hiệu quả chế độ học phí mới nhằm đảm bảo sự chia sẻ hợp lý giữa nhà nước, người học và các thành phần xã hội.

b. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII. Đảm bảo mục tiêu đến năm 2021, phần đầu có 10% đơn vị tự chủ tài chính, giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011-2015.

c. Các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Trong quản lý, sử dụng tài sản công

a. Trong năm 2020, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 đi đôi với rà soát, đánh giá toàn diện các quy định về quản lý đầu tư công, xây dựng cơ bản.

b. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế tại đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản.

Trình tự thủ tục mua sắm tài sản nhà nước phải đảm bảo thực hiện theo quy định về luật đấu thầu; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện mua sắm theo